



## กิจกรรมเสวนา ครั้งที่ ๑

หัวข้อ “แนวทางการสร้างโอกาสจากปัญหาท้องถิ่น : ด้านการผลิตจากการเกษตรและประมง”

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

### สรุปผลของผู้มีส่วนร่วม

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมเสวนา ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “แนวทางการสร้างโอกาสจากปัญหาท้องถิ่น : ด้านการผลิตจากการเกษตรและประมง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาด้านการเกษตรและประมง สู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ปัญหาและสร้างโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ตามความต้องการของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตรและประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

### ผลจากการมีส่วนร่วม

๑. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินโครงการประมงของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงขาวตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว พบปัญหาราคาค้นทุนสูงในกระบวนการผลิตและเพาะเลี้ยง เนื่องด้วยปัจจัยการผลิตอาหารสัตว์ พลังงานไฟฟ้า และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยง ปัญหาการระบาดของปลาหมอสีคางดำที่ไปอยู่ในบ่อเลี้ยง กุ้ง และปัญหาทางด้านการส่งออกของสินค้าประมงของไทย เช่น ปัญหาทางด้านการเงินในการส่งออก ปัญหาการกีดกันทางการค้า ปัญหาทางด้านมาตรฐานการควบคุมและการรับรองสินค้าประมงส่งออก และปัญหาสหภาพยุโรป ให้ใบเหลืองประเทศไทยฯ (IUU)

๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากที่ได้ดำเนินการลงพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าพื้นที่ทางการเกษตร กว่า ๔๐,๐๐๐ ไร่ เป็นการปลูกมะพร้าว น้ำหอม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ซึ่งในบางฤดูกาลก่อให้เกิดผลผลิตที่ล้นตลาด และเกษตรกรส่วนใหญ่มีการซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลาง เกิดปัญหาต้นทุนการผลิตสูงและราคาสินค้าต่ำ เกษตรกรบางส่วนจึงมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางเกษตร ได้แก่ มะพร้าว น้ำหอม ฝรั่ง ลำไย มะม่วง กล้วยไม้ และเกลือ หลังจากมีการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตรแล้ว ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาทางด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านแรงงานไม่เพียงพอ จนไปถึงปัญหาของการกำจัดของเสียหรือของเหลือทิ้งจากการแปรรูป ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานเกษตรจังหวัดได้ดำเนินโครงการเกษตรมูลค่าสูง เพื่อลดปัญหาเหล่านี้ จึงอยากให้วิทยาลัยฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้งเหล่านี้ อีกทั้ง ปัญหาเกษตรกรผู้ผลิตไม่ยอมแปรรูปผลิตภัณฑ์เอง หากมีจุดบริการการผลิต pilot plant หรือโรงงานต้นแบบรับจ้างผลิตขนาดเล็กได้ จะช่วยส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยได้

๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานที่ดูแลในส่วนของกลางน้ำ ที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของกระบวนการจัดการและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและประมง พบว่า ผู้ประกอบการเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในการผลิต ปัญหางบประมาณในการลงทุนค่อนข้างสูง ปัญหาการผลิตที่ไม่สามารถยื่นขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ได้ทำให้ขาดโอกาสในการแข่งขันของท้องถิ่นและการส่งออกได้ ทั้งนี้ หากเป็นไปได้อยากให้วิทยาลัยฯ จัดเวทีการเสวนาใหญ่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มชาวบ้านเพื่อหาแนวทางและรับฟังปัญหาพร้อมกัน และจัดกิจกรรม Open House เพื่อสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จักของชุมชนและท้องถิ่น สามารถเข้ามาปรึกษาและใช้บริการทรัพยากรของวิทยาลัยฯ ได้

## การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีทั้งองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ เครื่องมือและเทคโนโลยีค่อนข้างครบที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือและเกิดการใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นจากทรัพยากรของวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น การเข้าไปช่วยสร้างองค์ความรู้ทางด้านเกษตรอัจฉริยะในการเพาะปลูก การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประมงโดยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสม รวมไปถึงการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดและการส่งออกได้

